



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๕๖ /๖๓

เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนระมัดระวังโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิสในช่วงฤดูฝน

จากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำขังที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบ นำมาซึ่งความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรือกสวนไร่ นา และสถานการณ์น้ำท่วมยังนำมาซึ่งโรคติดต่ออันตรายต่างๆ ซึ่งแต่ละโรคมีความรุนแรง สร้างความรำคาญ จนถึงสามารถทำให้เสียชีวิตได้ ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร อุบัติเหตุและการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ สุนัข แมว วัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้น

โรคฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ๒ ทางคือ

ทางตรง โดยการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ หรือ โคนสัตว์ที่มีเชื้อกัด

ทางอ้อม เช่น เชื้อจากฉี่หนูปนอยู่ในน้ำหรือดิน แล้วเข้าสู่คนทางบาดแผล มือสัมผัสเชื้อที่ปนอยู่ในน้ำหรือดิน แล้วเอาเชื้อเข้าทางเยื่อในปาก ตา จมูก กินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป

อาการของผู้ป่วยโรคฉี่หนู คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องและโคนขา บางรายอาจมีอาการปวดหัว ตาแดง อาการไตวาย ปัสสาวะไม่ออก ตับวาย ตัวเหลือง ตาเหลือง มีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด ผู้ป่วยบางรายมักจะไม่สังเกตอาการ รอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตสูง

การป้องกัน หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ขา ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนนานๆ เมื่อพ้นจากน้ำแล้วต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ แล้วเช็ดให้แห้งโดยเร็วที่สุด ระวังน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าปาก ตา หรือ จมูก กินอาหารที่ปรุงสุกทันที และเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ให้หนูมากินแล้วทิ้งไว้ ล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด ไม่ควรรับประทานผักดิบ แต่ควรต้มหรือผัดให้สุกก่อนรับประทาน พยายามลดปริมาณขยะเท่าที่ทำได้เพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและสัตว์อันตรายอื่นๆ ซ่อมแซม ปิดช่องรูโหว่ต่างๆ เพื่อป้องกันหนู และสัตว์มีพิษอื่นที่จะเข้าไปในบ้านได้ หากพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ไม่ควรซื้อยามารับประทานโดยเด็ดขาด ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓